



## Điều kiện

Bạn phải

- tối thiểu 19 tuổi
- Có một bằng tốt nghiệp (bằng Việt Nam cũng được công nhận)
- Bạn cần mang theo bản dịch công chứng các bằng cấp và chứng chỉ.
- Chứng minh bạn đã tham gia một khóa đào tạo nghề hoặc hai năm làm việc (trong đó có thể bao gồm 18 tháng thất nghiệp)
- Hoặc hai năm ở nhà nuôi con

Tất cả mọi chứng chỉ tiếng đều phải là gốc. (bằng B1 đến C1 của viện Goethe, bằng TELC B1 đến C1, bằng DSD 1 hoặc 2)

Trong thời gian học khóa học nền bạn không nhận được hỗ trợ Bafög, vì vậy bạn phải tự trang trải.

Chúng tôi có thể cung cấp các khóa học chuyên sâu ở gần như tất cả các môn như hội họa, tâm lý học, khoa học tự nhiên, âm nhạc, tiếng Latinh. Bạn có thể khám phá ra khả năng của bản thân ví dụ ở môn nghệ thuật biểu diễn hoặc phát triển bản thân theo mục tiêu đã đặt ra.



# IKK

## BERLIN - KOLLEG

Institut zur Erlangung der Hochschulreife

Turmstr. 75

10551 Berlin

Tel: (030) 9018 38210

Fax: (030) 9018 38222



Da das Kolleg behindertengerecht ausgebaut ist, können wir auch Rollstuhlfahrer\_innen in den meisten Fällen aufnehmen.



## Cơ hội cho tương lai của các bạn

# IKK

## BERLIN - KOLLEG

Học viện công lập hướng đến lấy bằng đại học chuyên ngành



## Bằng cấp đạt chuẩn – từ nguồn hỗ trợ giáo dục

Trong ba năm học tại trường dự bị Berlin bạn có thể nhận được bằng MSA (bằng trung học phổ thông, là một phần của bằng ĐH chuyên ngành) và bằng Abitur (bằng trung học phổ thông chất lượng nhất của Đức).



### Từng bước đạt được bằng trung học phổ thông :

#### *Bước 1: khóa học nền*

Bạn ở trình độ B1 (căn cứ theo chứng chỉ)

Bạn sẽ phải tham gia khóa học nền.

Bạn ở trình độ B1 (căn cứ theo chứng chỉ)

Bạn sẽ phải tham gia khóa học nền. Ở đây, bạn sẽ học tiếng Đức đến trình độ B2 và tham gia một kì thi. Bạn sẽ vào học nhập môn

1) sau nửa năm tham gia và đỗ khóa học nền

Hoặc

2) sau khi bạn đỗ kì thi sát hạch



## Từng bước đạt được bằng trung học phổ thông

### *Bước 2: lớp 11 – giai đoạn nhập môn*

Khi vào học nhập môn bạn sẽ nhận được khoản hỗ trợ BaföG không phụ thuộc vào bố mẹ khoảng 650 euro, khoản này là dành cho thời gian học ở trường. Tài liệu học tập bạn không phải mua. Chúng tôi có trên thư viện.

<https://www.meinbafoeg.de/elternunabh-aengiges-bafoeg/>  
Bạn đi học từ 8:30 đến 16:00 từ thứ 2 đến thứ 6.



Bạn bắt đầu học ngoại ngữ thứ hai. (tiếng Tây Ban Nha, Pháp hoặc Latinh).

Các môn học bắt buộc: tiếng Đức, toán, tiếng Anh, vật lý, hóa học, sinh học. Tiếp đó, bạn có thể lựa chọn học thêm 2 trong số các môn sau: tâm lý học, triết học, khoa học xã hội, âm nhạc, hội họa. Cuối khóa: Bạn nhận được một chứng nhận có giá trị tương đương bằng THPT MSA.



## Sự đa dạng của chúng tôi - Cơ hội của bạn

### *Bước 3: giai đoạn chính thức – kéo dài 2 năm, 4 học kì*

*Bạn cần đạt trình độ tiếng B2 – C1. Học kì 1 đến 4 kéo dài 2 năm.*

Sau 2 học kì này bạn được nhận bằng trung học chuyên nghiệp.

Với tám bằng này bạn có thể theo học tại một trường đại học



chuyên ngành.

Bạn có bằng THPT Abitur và được chứng nhận đủ năng lực học tại các trường đại học. Với chứng nhận này bạn có thể học tại bất kì trường đại học tổng hợp nào.

Bên cạnh ước muốn có

được tám bằng tốt nghiệp THPT Abitur, bạn cũng cần có óc hiểu biết trước những điều mới mẻ và động lực mạnh mẽ để đạt được mục tiêu. Bạn có cơ hội tham gia vào các dự án. Các nhóm làm việc, các chuyến tham quan, dã ngoại ở trong và ngoài nước cũng như các lễ hội trong trường là nơi bạn tăng cường giao lưu, tạo nên dấu ấn riêng của bạn và lưu lại những kỉ niệm bền lâu.

